

# “กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์” ก้าวสู่ความเป็นผู้นำช่องทางกดเงินสดมากกว่า 30,000 แห่ง คาดต้นยอดสินเชื่อเงินสดเพิ่ม 15%

กรุงเทพฯ, 11 เมษายน 2556 – “กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์” มุ่งมั่นให้บริการลูกค้าด้วยช่องทางเข้าถึงบริการสินเชื่อเงินสดมากกว่า 30,000 แห่งให้ลูกค้าเข้าถึงได้สะดวกและสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่หลากหลายของลูกค้า คาดจะช่วยให้อยอดสินเชื่อเงินสดขยายตัว 15%



ณญาณี ผือกขำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อผ่อนชำระ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ กล่าวว่า “กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ มีนโยบายที่ต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ “ง่ายขึ้น...สะดวกขึ้น” ดังนั้น บริษัทจึงให้ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินสดสูงสุด 100% ของวงเงินสินเชื่อผ่านช่องทางที่หลากหลายมากกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ ทั้งผ่านทางเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารพาณิชย์อื่นๆ เครือข่ายเอทีเอ็มพูล และพลัส บริการโทรสั่งเงินสด Hello Cash หมายเลข 02-3456789 บริการรูดรับเงินสดเพื่อโอนเข้าบัญชี ณ ศูนย์บริการกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ 26 สาขาและเคาน์เตอร์กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ณ ร้านค้าตัวแทนทั่วประเทศกว่า 380 แห่งทั่วประเทศ บริการออนไลน์ Clik4Cash และโมบายแอปพลิเคชัน มั่นใจจะช่วยให้ยอดรวมสินเชื่อเงินสดปีนี้เพิ่ม 15%”

“เพื่อช่วยผ่อนคลายภาระทางการเงินให้แก่ลูกค้าที่อาจมีเหตุจำเป็นต้องใช้จ่ายมากกว่าปกติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่คนไทยนิยมเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดและท่องเที่ยวคลายร้อน กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์จึงมอบข้อเสนอพิเศษอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเริ่มต้นเพียง 19% ต่อปี เลือกแบ่งชำระแบบสบายๆนานสูงสุด 36 เดือน หรือผ่อนชำระขั้นต่ำเพียง 5% ทั้งนี้ถึง 30 เมษายน 2556” ณญาณี กล่าวพร้อมเพิ่มเติมว่า

“ทั้งหมดนี้จะช่วยผลักดันยอดสินเชื่อใหม่รวมทั้งปีให้ขยายตัวอีก 15% ทำให้ฐานสมาชิกผู้ถือบัตรใหม่ของกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ในปีนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกกว่า 350,000 รายจากปัจจุบันที่ฐานลูกค้าบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์มีมากกว่า 2 ล้านราย คิดเป็นอัตราการขยายตัวกว่า 15% โดยสัดส่วนลูกค้าในปัจจุบันอยู่ในเขตกรุงเทพ 46% ต่างจังหวัด 54%”

## เกี่ยวกับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

เป็นบริษัทในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 โดยให้บริการสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ สินเชื่อบุคคล และบัตรเครดิต ปัจจุบันมีมีฐานลูกค้าผู้ถือบัตรกว่า 2 ล้านราย และมีพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 10,000 ร้านค้าทั่วประเทศ

## เกี่ยวกับกรุงศรี คอนซูมเมอร์

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ และสินเชื่อบุคคล ผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี เช่นบัตรเครดิตบัตรเครดิต บัตรเครดิตเทสโก้โลตัสวีซ่า บัตรเครดิตเอไอเอวีซ่า บัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่า บัตรเครดิตซิมเพิลวีซ่า บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และบัตรเพาเวอร์บาย ปัจจุบันมีจำนวนลูกค้าภายใต้การให้บริการของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ รวม 6.13 ล้านบัญชี และมียอดสินเชื่อมากกว่าหนึ่งแสนล้านบาท ปี 2554 กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้รับรางวัล Largest Visa Issuing Bank Award for Thailand ในฐานะผู้ออกบัตรวีซ่ารายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยได้รับรางวัลนี้ 2 ปีซ้อน